



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๓๗๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ในหลวง-พระราชินี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	ไทยรัฐ, matichon, siamrath, naewna, thaipost, khaosod, prachachat, bangkokbiznews, mgronline	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า คณะผู้บริหาร กทม.ได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณวงเวียนใหญ่ ทรงถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของพระองค์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ โอกาสนี้ ได้นำ คณะผู้บริหาร กทม.วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย	ด้านบวก - แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ของทุกปี
๒	กทม.ออกประกาศ ปิดบางสถานที่ ชั่วคราวป้องกัน โควิด-๑๙	แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, dailynews, prachachat, matichon, mgronline, thairath, siamrath, naewna, khaosod, komchadluek, posttoday,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ออกประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๔ เนื่องจาก ปัจจุบันพบการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ขึ้นในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น จนไม่อาจควบคุมได้ ผว.กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ จึงให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังต่อไปนี้ (๑) ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ ๑.๑ สนามม้า ๑.๒ สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ ๑.๓ สนามชนโค สนามกั๊ดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ๑.๔ สถานประกอบการอาหารอบนวด ๑.๕ สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ (๒) ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศนี้	ด้านบวก - ยกระดับความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มความเข้มข้นในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานที่ ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thebangkokinsight, bangkokbiznews, banmuang, thansettakij, innnews, thaipost, isranews, kaohoon, tnonthailand, springnews, businessstoday, nationtv, newtv, amarintv, brighttv, thaipbs, ch3thailandnews, ch3plus, news.ch3, thaich๘, fm๙๑bkk, js๑๐๐, sanook, ๗๗kaoded, soccersuck, bit.ly, acnews, sondhitalk, tidhoo, hfocus, marketthink, facebook.com, twitter.com	<p> อย่างเคร่งครัด ๒.๑ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ๒.๒ สถานที่ที่จำหน่าย อาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดง อื่นใดเพื่อการบันเทิง ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ - ๔ ม.ค. ๖๔ หรือจนกว่า จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง </p> <p> - ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อ กทม.ว่า ภายหลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ผว.กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วง ในสถานการณ์ดังกล่าว และได้หารือกับผู้แทนหน่วยงานและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถึงแนวทางการควบคุมสถานการณ์โรคในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจำเป็นต้องเข้มข้น มาตรการดำเนินการควบคุมไปกับการรักษาสุขภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้ ประชาชนและเจ้าของกิจการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ที่ประชุมจึง เห็นชอบให้ปิดสนามม้า สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกอล์ฟ หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน และสถานบริการ ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ - ๔ ม.ค.๖๔ และหากสถานการณ์การระบาดของโรคดีขึ้น จะมีคำสั่งให้เปิดได้ แต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจมีคำสั่งให้ปิดต่อเนื่อง ออกไปอีก สำหรับสถานบริการที่จะมีการปิดนั้น ตามพระราชบัญญัติสถาน บริการ ฉบับ พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๓ หมายถึง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่ม อย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ มีดนตรี การแสดงดนตรี มีการจัดอุปกรณ์ การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับ ลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น มีการจัดแสง หรือเสียง มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. </p>		<p> อย่างถูกต้องให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค </p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด สถานบริการสามารถปรับรูปแบบกิจการเป็นเพียงการจำหน่ายอาหารอย่างเดียวได้ โดยต้องเปิดให้บริการภายในเวลาที่กำหนด มีการดำเนินมาตรการควบคุมจำนวนคนในสถานที่ และกำหนดให้มีการเว้นระยะห่าง หากสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ก็สามารถดำเนินกิจการต่อได้เช่นเดียวกัน</p>		
๓	<p>ขยายเวลาตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง ๓๑ ม.ค. ๖๔</p>	<p>matichon, thansettakij, prachachat</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ จัดทำ และประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พ.ย.๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา ประกอบกับจำนวนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนมาก จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีทราบ จากภายในเดือน พ.ย.๖๓ เป็นภายในเดือน ธ.ค.๖๓</p> <p>- อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน จ.สมุทรสาคร และอีกหลายพื้นที่ ส่งผลให้ กทม.โดยสำนักงานเขตต่างๆ ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้มาติดต่อราชการในแต่ละวันเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และลดความแออัดในการมาติดต่อราชการของประชาชนผู้เสียภาษี จึงให้ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน ธ.ค.๖๓ เป็นภายในเดือน ม.ค.๖๔</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมและดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>- สำนักการคลัง สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p>
๔	<p>เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่</p>	<p>แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, thairath, naewna</p>	<p>- นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๔ โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ ๓ ช่วง ได้แก่ ก่อน ระหว่าง และหลังปีใหม่ พร้อมออกประกาศ กทม.</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๔ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับทราบและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และประกาศ กทม. เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการและสถานบันเทิง ให้เจ้าของสถานบริการและสถานบันเทิง ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารของตนเอง ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบและเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ได้ปล่อยขบวนรถดูแลความปลอดภัยประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ๖๔ ช่วง ๗ วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ - ๔ ม.ค.๖๔ ประกอบด้วย รถดับเพลิงและกู้ภัยของ สปภ. รถสายตรวจของสำนักเทศกิจ รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตของสำนักการแพทย์ รถตรวจการณ์ รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็วของกองโรงงานช่างกล รถสายตรวจ ๑๙๑ รถบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่แนะนำเจ้าของอาคารสถานบันเทิงและสถานบริการ เตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๔ โดยตรวจความปลอดภัยที่ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม เขตคลองสาน</p> <p>- ทั้งนี้ สถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๓ พบเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร ยานพาหนะ และหญ้า ขยะ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ ครั้ง สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศแห้งและแล้ง เกษตรกรเผาซากวัชพืช ซึ่งได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดย กทม.ได้เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สปภ. สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดรถดับเพลิงประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ รวม ๘๘ จุด ณ สถานีดับเพลิงหลัก ๓๗ จุด และจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ๓๗ จุด และสถานีดับเพลิงย่อย ๑๐ สถานี พร้อมจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า - ออกเมือง ๑๑ จุด ในช่วง ๗ วันอันตราย โดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือ โทร. ๑๙๙ และสายด่วน ๑๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชม.</p>		<p>เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๖๔ รวมถึงการตั้งจุดให้บริการประชาชนบริเวณเส้นทางเข้า-ออกเมืองทั้ง ๑๑ จุด</p>
๕	กทม. ขอความร่วมมือบุคลากร	matichon, newtv,	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	งดเดินทางข้ามจังหวัดช่วงหยุดปีใหม่	prachachat	เพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนมักเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก จึงได้มีหนังสือด่วนไปยังทุกส่วนราชการของ กทม.ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้	และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง - ขอความร่วมมือบุคลากร กทม.งดเดินทางข้ามจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕ ปกป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒	รพ.ตากสินจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	thaipost, matichon	- นางวันทนี วัฒนะ รป.กท. กล่าวภายหลังร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธ.ค.ว่า กทม.โดยสำนักการแพทย์จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รพ.ตากสิน เขตคลองสาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ตลอดจนทรงกอบกู้เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมือง	<u>ด้านบวก</u> - แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ของทุกปี
๓	บีทีเอสคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-๑๙	dailynews, innnews	- นายสุรพงษ์ เลหาอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า ตามประกาศจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.หรือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นั้น เบื้องต้น กทม.ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้งดจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ทุกพื้นที่ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อยู่ในภาวะไม่ปกติ บริษัทฯ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที และรถไฟฟ้าสายสีทอง จะให้บริการตามเวลาปกติ ในวันสิ้นปี ๓๑ ธ.ค. ๒๓ เทียวแรกเริ่ม	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง - เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในระบบ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงขอ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เวลา ๐๕.๑๕ น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา ๒๔.๐๐ น. ในทุกสถานี ทั้งสาย สุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงส่วนต่อขยาย ส่วนรถไฟฟ้าบีทีเอส และ รถไฟฟ้าสายสีทอง และบีอาร์ที บริษัทฯ ได้เพิ่มความถี่การเดินรถเพื่อให้ เพียงพอรองรับผู้โดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมาใช้บริการเพิ่มขึ้นในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งเข้มงวดในทุกมาตรการเพิ่มความถี่การฉีดพ่นน้ำยา และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมภายใน สถานี และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเต็มที่ ควบคุมไปกับการคัดกรองอุณหภูมิต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส คัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารตลอดเวลาที่ให้บริการทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร</p>	<p>ขนส่งมวลชนสาธารณะ</p>	<p>ความร่วมมือผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันและ ควบคุมโรคที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์